

Số: 184/BC-UBND

Mỹ Quý, ngày 26 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết Thi đua, khen thưởng năm 2023
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Căn cứ Công văn số 455/UBND-NV ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân phường Đông Xuyên - Trường Cụm thi đua xã, phường năm 2023 về việc thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng Cụm thi đua xã, phường năm 2023.

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Quý báo cáo Tổng kết Thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, trên địa bàn phường như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023

Năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn đã tác động đến các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, với quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức đã đề xuất, tìm ra nhiều giải pháp, tranh thủ tối đa thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

1. Tổ chức triển khai các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng

Thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản liên quan về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Ngay từ đầu năm 2023, UBND phường kết hợp Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, thông qua đó đã tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua, cho đăng ký các danh hiệu thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đồng thời, ban hành văn bản phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đó, các ban ngành, đoàn thể đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.

2. Công tác thi đua

Trong năm qua, phường đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Thu ngân sách địa phương; lập lại trật tự đô thị; xây dựng cơ quan văn hóa, đẩy lùi tệ nạn xã hội; dân vận khéo; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và vệ sinh môi trường nhằm nâng cao hơn nữa ý thức xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp trong toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân. Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt các chính sách xã hội, điển hình như: Giúp nhau giảm nghèo, cất nhà tình

thương, giúp đỡ các gia đình chính sách, nhằm khơi dậy, phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lòng nhân ái sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, loại trừ những nguy cơ gây mất ổn định và những tình huống đột xuất xảy ra, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các phong trào trên đã thu hút nhân dân và cán bộ tham gia nhằm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND phường đã quyết định công nhận 64 cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2022.

3. Công tác khen thưởng

Trong năm 2023, Chủ tịch UBND phường đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 50 cá nhân, có thành tích trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, thực hiện mô hình dân vận khéo....

II. NHẬN XÉT

Để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, Đảng ủy - UBND phường thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị, nhờ vậy công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản khác có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. Nhìn chung việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường đối với công tác thi đua khen thưởng trong năm 2023 đã có chuyển biến tích cực khen thưởng đúng người, đúng việc, từ đó tạo phần khởi cho cán bộ, công chức và nhân dân tham gia và có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một số hạn chế như:

- Phong trào thi đua tổ chức chưa sâu rộng, chưa thường xuyên hoặc chưa lồng ghép các phong trào, các chương trình với nhau một cách hài hòa.
- Phong trào thi đua giữa các ban ngành, đoàn thể và xóm không đồng đều.
- Do nguồn thu ngân sách địa phương gặp khó khăn nên ảnh hưởng đến việc chi khen thưởng theo quy định.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, công chức; tiếp tục phát huy tinh thần làm chủ và tích cực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2024.

Phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến lề lối làm việc trong công tác với mục tiêu “*năng suất, chất*

lượng, hiệu quả” kết hợp vận động cán bộ, công chức tự học để nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ, chấp hành nội quy cơ quan góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Luôn quan tâm đến các hoạt động VHVN - TDTT và các loại hình vui chơi giải trí lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Vận động thực hiện tốt chính sách Đề ơn đáp nghĩa, Xã hội từ thiện, giúp đỡ gia đình diện chính sách khó khăn, già neo đơn, trẻ mồ côi bằng các việc làm thiết thực.

Động viên cán bộ, công chức đi đầu trong các phong trào, phát huy dân chủ và nêu cao tinh thần cảnh giác chống tiêu cực, tệ nạn xã hội và âm mưu diễn biến hoà bình

Trên đây là báo cáo Tổng kết Thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND TPLX;
- Phòng Nội vụ TPLX;
- UBND phường Đông Xuyên;
- TT Đảng Ủy, HĐND phường;
- UBMTTQ, các BN - ĐT phường;
- Các khóm;
- Lưu.

CHỦ TỊCH

Liêu Quốc Bình